

# คำอธิษฐานในพระคัมภีร์

## พระคริสตธรรมประทีป เล่มที่ 35 เมษายน – มิถุนายน 1958

คนที่ได้ทิ้งรอยจารึกอย่างลึกซึ้งไว้บนโลกที่ถูกแช่แข็งเพราะความบาปนี้ก็คือ มนุษย์จำพวกที่ใช้เวลาอธิษฐาน เราทราบแล้วว่าคำอธิษฐานนั้นมีใช้เพียงแต่อำนาจที่ทำให้พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราเท่านั้น แต่คำอธิษฐานยังสามารถเปลี่ยนจิตใจของคนได้ เช่น อับราฮามเป็นนุรุษที่ชอบอธิษฐาน และมีเทวดาจากสวรรค์ลงมาสนทนากับอับราฮาม คำอธิษฐานของยาโคบได้รับคำตอบอย่างมหัศจรรย์ที่ตำบลปะนิเอ็ล และผลที่ได้รับก็คือยาโคบได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมาย และยังทำให้จิตใจของเอซาวอ่อนโยนลงทันตาเห็น นางฮันนาได้รับคำตอบในการอธิษฐาน คือได้ลูกชายซามูเอลสมประสงค์ คำอธิษฐานของเอลียาได้ปิดท้องฟ้าอยู่เป็นเวลาสามปีกับหกเดือนที่ฝนไม่ตกและเมื่ออธิษฐานอีกครั้งหนึ่งฝนก็ตกลงมา

อัครสาวกยาโคบ ได้บอกเราให้ทราบว่าเอลียาก็เป็นคนมีสภาพเหมือนกับเราทุกอย่าง ข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณที่ชายหญิงที่รักการอธิษฐานเหล่านั้นล้วนแต่เป็นคนมีสภาพเหมือนอย่างเราทุกประการ เรามักคิดว่าคนสำคัญ ๆ ในพระคัมภีร์นั้นเป็นคนพิเศษแตกต่างไปจากเรา เราอย่าลืมนึกว่าคนเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ในสมัยที่มีดมัวยิ่งกว่าเรา แต่มีสภาพเหมือนกับเราทุกประการ

เราได้อ่านในพระคัมภีร์ว่า เอลียาได้อธิษฐานเรียกไฟลงมาจากสวรรค์ เผาเครื่องบูชาบนแท่นที่อยู่บนภูเขาคาระเม็ลปุโรหิตของพระบาเลได้ร้องเสียงดังเป็นเวลานานแต่ไม่ได้รับคำตอบจากพระบาเลเลย แต่พระเจ้าของเอลียายังมีชีวิตอยู่ร่างกายของเอลียาเองถูกเปลี่ยนเป็นร่างกายชนิดใหม่แล้วถูกรับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้า แต่พระเจ้าองค์เดียวกันนั้นยังทรงพระชนม์อยู่ และเราก็มีโอกาสดำเฝ้าพระเจ้าเช่นเดียวกันกับเอลียาเหมือนกันเราได้รับการอนุญาตให้เข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างเดียวกับเอลียากล่าวคือทูลขอไฟจากสวรรค์ลงมาเผาผลาญความใคร่และราคะของเรา และให้ไฟของพระเจ้าลงมาถูกไฟไหม้ทำลายความเลวที่ใช้การไม่ได้ในตัวเรา และอัญเชิญพระเยซูเสด็จเข้ามาเป็นแสงแห่งชีวิตของเรา

มะนาเชเป็นกษัตริย์ชั่วร้าย ซึ่งพยายามทุกวิถีทางที่จะทำลายล้างพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตนแต่กระนั้นเมื่อถูกกวาดไปเป็นเชลยอยู่ ณ กรุงบาบิโลน มะนาเชอธิษฐานร้องทูลขอต่อพระเจ้า คำทูลขอของมะนาเชพระเจ้าทรงสดับฟัง และทรงถูกนำออกมาจากเรือนจำ และนำกลับมาเสวยราชในกรุงระยะยูซาเลมอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของมะนาเชกษัตริย์ชั่วร้ายเช่นนั้นได้ เราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราในยามทุกข์ยาก เวลานี้มิใช่หรือที่เรามีความขุ่นงาและเดือนร้อนใจ เพราะเพื่อนร่วมงานของเรา? และมีอีกหลายคนในท่ามกลางพวกเรามิใช่หรือที่จิตใจ

ของเขากำลังมีภาระหนักมาก ขณะที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้า ณ พระที่นั่งแห่งพระคุณ จงให้เราจำไว้ว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเรา

ให้เรามองดูชีวิตของชิมโซนอีกครั้งชิมโซนอธิษฐานแล้วพลังร่างกายที่เคยหมดเรี่ยวหมดแรงได้กลับคืนมาตามเดิมและเขาได้ฆ่าศัตรูวันที่เขาตายมากกว่าที่เขาเคยฆ่ามาตลอดชีวิตของเขา ชิมโซนอุปมาเหมือนคนหลงทางที่ถูกนำให้กลับเข้าแหล่งเดิม และชิมโซนได้รับฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้า ถ้าคนที่หลงทางห่างไกลจากพระเจ้าจะกลับเข้าหาพระเจ้า เขาจะพบและเข้าใจได้ทันทีว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเขาโดยเร็ว

โยบได้อธิษฐานและแสงสว่างพระเจ้าได้ส่องเข้ามาในช่องมืดของชีวิตพระเจ้าทรงยกฐานะของโยบขึ้นสูงกว่าความร่ำรวยเดิมที่โยบเคยมี ทั้งนี้ก็เพราะพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของโยบ

ดานีเอลได้อธิษฐานต่อพระเจ้า และเทวทูตมัทธิเอลได้มาบอกดานีเอลเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงรักมากที่สุด คำตอบเช่นนั้นลงมาจากสวรรค์ถึงสามครั้งซึ่งเป็นคำตอบคำอธิษฐาน ความลับลับเรื่องสวรรค์ได้เปิดเผยให้ดานีเอลเห็นและเข้าใจบุตรมนุษย์กำลังจะเสด็จมาในอนาคตเพื่อจะทำหน้าที่ยกบาปของปวงมนุษย์

เราพบเรื่องของโกระเนเลียได้อธิษฐานต่อพระเจ้า และเปโตรได้ถูกคนมาเชิญตัวไปบอกเรื่องราวแห่งความรอดแก่โกระเนเลีย และครอบครัวเพื่อจะพันบาปในการนี้พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของโกระเนเลียโดยอวยพระพรให้โกระเนเลียและครอบครัวได้รับความรอด เปโตรขึ้นไปบนห้องชั้นเพื่ออธิษฐานในเวลาบ่ายเปโตรได้รับศุภนิมิตประหลาดโดยเห็นผ้าปูที่นอนผืนใหญ่ลอยลงมาจากสวรรค์ และเมื่อคราวสาวกอื่น ๆ ได้อธิษฐานเพื่อเปโตรขณะที่ติดคุก ผลก็คือมีเทวทูตลงมาจากสวรรค์ไปช่วยนำเปโตรออกจากเรือนจำ

ตลอดพระคัมภีร์ท่านจะเห็นว่า เมื่อคนมีความเชื่อในพระเจ้าทูลขอต่อพระเจ้าพระองค์ก็ได้ตอบคำอธิษฐานของผู้เชื่อเหล่านั้นทุกคน ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นเรื่องน่าสนใจจริง ๆ ถ้าเราจะศึกษาในพระคัมภีร์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแก่คนของพระองค์ ในเมื่อเขาคูกเขาลงอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้า แน่่อนการศึกษาเช่นนั้นจะช่วยให้เรามีความเชื่อเข้มแข็งขึ้น เพราะในพระคัมภีร์นั้นจะแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของเรา และทรงนำเราให้ปลอดภัยในเมื่อมนุษย์ ทูลร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากพระองค์

ดูตัวอย่างของเปาโลและซีลาที่ทูลขอต่อพระเจ้า ขณะที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำเมืองฟิลิปปอย ขณะที่ทั้งสองคนอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า รากคูกก็สะเทือนสะท้านห้วนไหว และเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น จนนายพัสดิเรือนจำและครอบครัวได้กลับใจใหม่และรับความรอดบางทีการกลับใจใหม่ครั้งนั้นของนายพัสดิเรือนจำคนนั้น เป็นเหตุชักนำให้คนอื่นอีกหลายคนมาเชื่อฟังพระเจ้า เรา

รู้สึกชื่นใจสักเท่าไรเมื่อมีคนถามว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดจึงสงจะได้รับพร” ทั้งนี้ก็เพราะ เปาโลและซีลาคนของพระเจ้าทั้งสองได้พากันอธิษฐานขณะที่อยู่ในเรือนจำและพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน โดยให้นายพัสดิเรือนจำคุกเข้าลงนมัสการพระเจ้าและคนทั้งครอบครัวของนายพัสดิได้พระพรแห่งความรอดพ้นบาป

ท่านคงจำเรื่องของชะเตฟาโนได้ขณะที่ชะเตฟาโนกำลังอธิษฐานและแหงนหน้าดูท้องฟ้า ชะเตฟาโนแลเห็นท้องฟ้าเปิดออกและมองเห็นสวรรค์ และมีบุตรมนุษย์ (พระเยซูประทับอยู่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้า และแสงรัศมีของสวรรค์ทอดลงมาบนใบหน้าของชะเตฟาโน จนมีคนเห็นใบหน้าของชะเตฟาโนเหมือนหน้าของเทวทูตจากสวรรค์ เราคงจำได้ว่า ครั้งหนึ่ง ใบหน้าของโมเซสขณะเมื่อลงมาจากภูเขาหลังจากเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยเหตุที่โมเสสติดต่อกับพระเจ้าเป็นเวลานาน พระเจ้าจึงทรงบันดาลให้ใบหน้าของโมเซสเกิดมีรัศมี ท่านเองเดียวกัน เมื่อเราติดต่อกับพระเจ้าเสมอ ๆ แทนที่เราจะมีหน้าตาเศร้าโศกหรือหม่นหมอง ใบหน้าของเราจะแจ่มใสมีรัศมี ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเรา

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 50 ฉบับที่ 266 มกราคม – กุมภาพันธ์ 1999, หน้า 74-75.